

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.82 บาท แนวโน้มทรงตัว คาดกรอบ 32.70 – 32.90 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.82 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน กรอบวันนี้ 32.70 – 32.90 บาท

\* นายสรรค อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้มีแนวโน้มทรงตัว จากเมื่อวันศุกร์ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐดูชะลอตัวลง จากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนพฤศจิกายนร่วงลงสู่แนวโน้มปกติโดยปรับตัวขึ้นเพียง 1.55 แสนตำแหน่ง น้อยกว่าที่ตลาดคาด แสดงให้เห็นว่าเฟดอาจไม่เร่งรีบการขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้า

\* รวมถึงวานนี้ ปอนด์อ่อนค่าจากประเด็น Brexit เนื่องจากนายกรัฐมนตรיתהเรซา เมย์ ของอังกฤษ เลื่อนการลงมติในรัฐสภาซึ่งมีกำหนดเริ่มขึ้นในวันนี้ เพื่อขอความเห็นชอบมากขึ้น ทำให้ดอลลาร์แข็งค่า

\* นอกจากนี้ตลาดไม่ได้กลับมาเปิดรับความเสี่ยง บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปียังคงอยู่ที่ระดับต่ำเพียง 2.85% พร้อมกับน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลงหลุดระดับ 60 เหรียญต่อบาร์เรลอีกครั้ง

\* สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามคือ ในวันพฤหัสบดี นักวิเคราะห์ต่างประเมินว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะยังคงนโยบายการเงินในการประชุมครั้งนี้ ทว่าตลาดจะรอจับตาถ้อยแถลงของเฉพาะประธาน ECB Mario Draghi เพื่อหาแนวโน้มการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน อาทิ การขึ้นดอกเบี้ย รวมทั้งโอกาสที่ ECB จะกลับมาใช้นโยบายซื้อสินทรัพย์ในปีหน้า รวมถึงมุมมองเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจยูโรโซนจาก ECB โดยค่าเงินยูโร (EUR) อาจปรับตัวลดลงได้ ถ้าหาก ECB ยังคงมีมุมมองที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้าและแสดงความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจยูโรโซน

\* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.13 บาท จากวันศุกร์ที่ 96.80 บาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,159.32 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,696.74 ล้านบาท

\* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.810 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS